



ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการมอบนโยบายต่อต้านการทุจริต ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๘

“องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน”



วันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.พงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเข็ดอุปถัมภ์) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการมอบนโยบายต่อต้านการทุจริต ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ โดยได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรขององค์กรในการไม่แสวงหา รับและให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ



นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน และสอดแทรกสาระด้านคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคุณธรรม ดังนี้

๑. พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

๓. สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

๔. จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีใช้หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคมของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมคุณธรรมดังกล่าวจะมุ่งเป็นการสร้างคนดี คือส่งเสริมคุณธรรมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ให้ทุกองค์กรทุกสถาบันส่งเสริมให้คนในองค์กรเป็นคนดี การบริหารองค์กรมีคุณธรรม และร่วมกันส่งเสริมประชาชนและสังคม ร่วมสร้างคุณธรรม ให้เต็มแผ่นดิน





โดยเผยแพร่กิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลراجะเข้
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/rangjorrakea
เว็บไซต์ : www.rangjorrakea.go.th

